



“รมช.อนุชา” มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ที่ดินในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้อยู่ดีกินดี

“อนุชา” ย้ำ กรมพัฒนาที่ดิน เร่งพัฒนาภาคการเกษตร โดยให้องค์ความรู้เกษตรกรในการพัฒนาปรับปรุง บำรุงดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรในแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นผลิตสินค้าเกษตร และหาช่องทางการตลาด สร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ พร้อมเตรียมมาตรการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น



นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายให้กับกรมพัฒนาที่ดินว่า นโยบายสำคัญของรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงต้องบูรณาการหาแนวทางร่วมกัน สิ่งสำคัญคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร ปรับเปลี่ยนบริบทภาคเกษตรเพื่อให้ออกไปเจอกับประเทศ และมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ภาคเกษตรให้สูงขึ้น อีกทั้ง ต้องขับเคลื่อนการใช้พื้นที่ดินในประเทศให้เต็มศักยภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างอาชีพเสริม โดยนโยบายเร่งด่วน คือการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต ให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นความยากจน ลดภาระหนี้สิน ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับโครงการ “ชยันตโมเดล” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน



สู่ฐานการผลิตที่ยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดินจึงต้อง มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนา ที่ดินเพื่อสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนการผลิตใน พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ซึ่งได้ปรับเปลี่ยน จากพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่ เหมาะสมไปผลิตพืชอื่น ที่เหมาะสมแทน เช่น การ สนับสนุนให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็น แหล่งผลิตหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับ กรมปศุสัตว์ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการปรับเปลี่ยน ให้เกษตรกร และเกิดการสร้างรายได้ของเกษตรกร ที่ยั่งยืน ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น



ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินมีแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570 ภายใต้กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสม ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก บริหารจัดการข้อมูล ทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง รวมถึง การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน พร้อมทั้งยกระดับ องค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้าน การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านกิจกรรมโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพระราชดำริ

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม การยกระดับ การให้บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน ระดับตำบล เป็นต้น

สำหรับการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดินจะขับเคลื่อนศูนย์บริการ ประชาชนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดินประจำตำบลเพื่อให้บริการประชาชน และการพัฒนาหมอดินอาสา ในด้านการรับมือกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ จะมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต

ชลประทาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน และโครงการป้องกันกระช้ำล้าง พังทลายของดินและพื้นที่พื้นที่เกษตรกรรมด้วย ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และสุดท้ายการจัดการ ทรัพยากรทางการเกษตร การทำการเกษตรที่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อมด้วย BCG/Carbon Credit/ลดเผาของ/ สินค้าเกษตรปลอดภัย จะส่งเสริมการโคกกลบและ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) จัดทำฐานข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น



นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

“กรมพัฒนาที่ดิน ยังได้ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลด้านการเกษตรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1. การสร้างวิสาหกิจการปฏิบัติ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร สร้างครอบครัวเกษตรกร บูรณาการงานเข้มแข็ง

ขับเคลื่อนภารกิจระดับ MR.สินค้าเกษตร
2. ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร
ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และส่งเสริมเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร
แบบครบวงจร 3. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green)
ด้วย BCG/Carbon Credit 4. อำนวยความสะดวก
ด้านการเกษตร สร้างระบบประกันภัย เกษตรกรไทย
สุขใจถ้วนหน้า และบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้
ให้เหมาะสม 5. รับมือภัยธรรมชาติ ป้องกัน แก้ไข
ฟื้นฟู รับมือภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6. ประกาศสงครามสินค้าเถื่อนปราบปราม
การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย"
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย